



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

มิติหุ้น

Mithoon
Circulation: 5,000
Ad Rate: 350

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: พุธที่ 25 พฤษภาคม 2566

ปีที่: - ฉบับที่: - หน้า: 1(บน), 2

Col.Inch: 106.75 Ad Value: 37,362.50 PRValue (x3): 112,087.50 คลิป: สี่สี

หัวข้อข่าว: SPACK เปิดเกมทำดี M&A ศก.พื้เนื้อออเดอรืทะลัก



SPACK
เปิดเกมทำดี M&A
 ศก.พื้เนื้อออเดอรืทะลัก
 >>อ่านต่อหน้า **2**



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

มิตีหุ่น

Mithoon
Circulation: 5,000
Ad Rate: 350

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: พุธที่ 25 พฤษภาคม 2566

ปีที่: - ฉบับที่: - หน้า: 1 (บน), 2

Col.Inch: 106.75 Ad Value: 37,362.50 PRValue (x3): 112,087.50 คลิป: สีสี่

หัวข้อข่าว: SPACK เปิดเกมทำดีล M&A ศก.พื้นออเดอร์ทะลัก

ข่าวต่อหน้า 1

SPACK

SPACK ชุมดีล M&A อัพฐาน ซีศก.พื้น ออเดอร์พุ่ง

SPACK พลิตบรรจุกัณฑ์กระดาษโดย
“แหล่งข่าววงการอุตสาหกรรม” เปิดเผยว่า
ปัจจุบันบริษัทเปิดกว้างเจรจาพันธมิตร
เพื่อทำดีล M&A อยู่ 2-3 ราย หวังต่อย
อดธุรกิจเดิม และแตกไลน์ธุรกิจใหม่ๆ เพื่อ
สร้างฐานรายได้ให้เติบโตอย่างมั่นคง คาด
จะเห็นความชัดเจนภายในปี 66 นี้

● ออเดอร์ล้นทะลัก

ส่วนผลงาน Q2/66 จะเติบโตต่อเนื่อง และจะเติบโต
ในทุกๆไตรมาส เพราะได้รับอานิสงส์เศรษฐกิจขยาย
ตัว ประกอบกับการส่งออกค่อยๆฟื้นตัวดีขึ้น ทำให้
บริษัทเริ่มมีปริมาณออเดอร์เพิ่มขึ้น โดยลูกค้าส่วน
ใหญ่เป็นผู้ผลิตสินค้าเพื่อการส่งออก 5 กลุ่มหลัก
ได้แก่ 1. กลุ่มถุงมือยาง 2. กลุ่มเครื่องใช้ไฟฟ้าและ
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 3. กลุ่มอาหารและเครื่องดื่ม
4. กลุ่มอาหารแช่แข็ง 5. กลุ่มอาหารกระป๋อง พร้อม
กันนี้บริษัทยังมีแผนขยายฐานลูกค้าสู่กลุ่มใหม่ๆ มาก
ขึ้น อย่าง กลุ่มอาหารสัตว์เลี้ยง ปัจจุบันมีออเดอร์เข้า
มามากขึ้น ดังนั้นทั้งปี 66 บริษัทตั้งเป้ารายได้เติบโต
ไม่ต่ำกว่า 10% จากปีก่อน

● โซวจุดเด่นแห่ง

ทั้งนี้การที่บริษัทมีจุดเด่นการ
เป็นผู้ผลิตกล่องพิมพ์ออฟเซต
รายใหญ่เพียงรายเดียวในพื้นที่
14 จังหวัดภาคใต้ โดยมีทำเลที่ตั้ง
ใกล้ลูกค้า ทำให้มีความยืดหยุ่นและ
ความคล่องตัวในการผลิตสินค้า
และการให้บริการจึงสามารถตอบ
สนองความต้องการของลูกค้าได้
ทันที นอกจากนี้บริษัทสามารถผลิต
สินค้าได้หลากหลายยิ่งทำให้ปริมาณ
ออเดอร์เข้ามามากขึ้น ทำให้บริษัทมี
ผลงานเติบโตต่อเนื่องในทุกๆ ปี



รหัสข่าว: C-230525762003

หน้า: 2/2



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

สยามรัฐ

Siam Rath
Circulation: 900,000
Ad Rate: 850

Section: First Section/เศรษฐกิจ

วันที่: พุธที่ 25 พฤษภาคม 2566

ปีที่: 73

ฉบับที่: 25077

หน้า: 6(กลาง)

Col.Inch: 30.63 Ad Value: 26,035.50 PRValue (x3): 78,106.50

ศิลปิน: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: ไทย-UAEเดินทางเจรจาCEPA เล็งปิดดีลใน6เดือนหนุนจีดีพี

ไทย-UAE เดินทางเจรจาCEPA เล็งปิดดีลใน6เดือนหนุนจีดีพี

นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดี พาและอิเล็กทรอนิกส์ และยานยนต์
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ และชิ้นส่วน

กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า การประชุมเจรจา CEPA รอบแรก ระหว่างวันที่ 16-18 พ.ค.ที่ผ่านมา ณ นครดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ คณะทำงาน 9 คณะของทั้งสองฝ่ายได้เริ่มหารือกว้าง ขอบบทความตกลง CEPA ซึ่งประกอบด้วยประเด็นสำคัญ อาทิ การค้าสินค้า กฎถิ่นกำเนิดสินค้า พิธีการศุลกากร และการอำนวยความสะดวกทางการค้า มาตรการเยียวยาทางการค้า การค้า บริการและการค้าดิจิทัล ทรัพย์สินทางปัญญา ความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง โดยรัฐ และความร่วมมือทางเศรษฐกิจ และวิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดย่อม และรายย่อย (MSMEs)

โดยจากการศึกษาเบื้องต้นพบว่าการจัดทำ CEPA ระหว่างไทย-UAE จะส่งผลให้ GDP ของไทยเพิ่มขึ้นถึง 318-357 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หรือประมาณ 10,867-12,201 ล้านบาท และการส่งออกของไทยในภาพรวมจะขยายตัวเพิ่มขึ้น 190-243 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หรือประมาณ 6,494-8,305 ล้านบาท เมื่อเทียบกับกรณีที่ไม่มี การจัดทำ CEPA ระหว่างกัน สำหรับสินค้าที่คาดว่าไทยจะส่งออกได้มากขึ้น อาทิ สินค้าอาหาร สิ่งทอและเครื่องแต่งกาย ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากหนังสัตว์ ไม้ ยาง พลาสติก เคมีภัณฑ์ เครื่องใช้ไฟ

นางอรมน กล่าวอีกว่า UAE เป็นคู่ค้าอันดับที่ 6 ของไทยในตลาดโลก และเป็นอันดับที่ 1 ในตะวันออกกลาง ในปี 65 การค้าระหว่างไทย-UAE มีมูลค่า 20,824.2 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ขยายตัว 73.9% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า โดยไทยส่งออกไป UAE มูลค่า 3,420 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ และไทยนำเข้าจาก UAE มูลค่า 17,400 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ส่วนสินค้าส่งออกสำคัญ ได้แก่ รถยนต์ อุปกรณ์ และส่วนประกอบ เครื่องปรับอากาศและส่วนประกอบ อัญมณีและเครื่องประดับ โทรศัพท์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ และไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ ส่วนสินค้านำเข้าสำคัญ ได้แก่ น้ำมันดิบ น้ำมันสำเร็จรูป ก๊าซธรรมชาติ สินแร่ โลหะ เศษโลหะและผลิตภัณฑ์ และเครื่องเพชรพลอย

สำหรับในช่วงไตรมาสแรก (ม.ค.-มี.ค.66) การค้าระหว่างไทย-UAE มีมูลค่า 4,690 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ขยายตัว 6.6% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า โดยไทย ส่งออกไป UAE มูลค่า 850 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ และไทยนำเข้าจาก UAE มูลค่า 3,840 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ อย่างไรก็ตาม การเจรจาจะสรุปผลการเจรจาให้ได้ภายใน 6 เดือน ขณะเดียวกัน ไทยเตรียมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม CEPA รอบที่ 2 ในเดือนก.ค.66



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

เดลินิวส์

Daily News
Circulation: 500,000
Ad Rate: 1,800

Section: First Section/เศรษฐกิจ

วันที่: พุธที่ 25 พฤษภาคม 2566

ปีที่: - ฉบับที่: 26887

Col.Inch: 19.74 Ad Value: 35,532

หัวข้อข่าว: เร่งทำซีปา'ไทย-ยูเออี'

หน้า: 9(กลาง)

PRValue (x3): 106,596

คลิป: 5:55

เร่งทำซีปา'ไทย-ยูเออี'

นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า ได้นำคณะผู้แทนไทยจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมเจรจาจัดทำความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจ (ซีปา) ไทย-สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (ยูเออี) ที่นครดูไบ โดยแบ่งคณะทำงาน 9 คณะ เพื่อหารือยกร่างความตกลงการค้าเสรี หรือเอฟทีเอ อาทิ การค้าสินค้า กฎกีดกันสินค้า พิธีการศุลกากรและการอำนวยความสะดวกทางการค้า มาตรการเยียวยาทางการค้า การค้าบริการ และการค้าดิจิทัล ทรัพย์สินทางปัญญา ความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างโดยรัฐ และความร่วมมือทางเศรษฐกิจและวิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดย่อม และรายย่อย ได้นัดเจรจา รอบสองที่กรุงเทพฯ ตั้งเป้าหมายเจรจาให้จบใน 6 เดือน

“จากการศึกษาเบื้องต้น พบว่าการจัดทำซีปา

ระหว่างไทย-ยูเออี จะส่งผลให้ผลผลิตมวลรวมในประเทศ หรือจีดีพีของไทย เพิ่มขึ้นประมาณ 318-357 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 10,867-12,201 ล้านบาท และการส่งออกของไทยขยายตัว 190-243 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 6,494-8,305 ล้านบาท สินค้าที่คาดว่าจะส่งออกได้มากขึ้น อาทิ สินค้าอาหาร สิ่งทอและเครื่องแต่งกาย ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากหนังสัตว์ ไม้ ยาง เคมีภัณฑ์ และอิเล็กทรอนิกส์ และยานยนต์และชิ้นส่วน โดยยูเออีเป็นคู่ค้าอันดับที่ 6 ของไทยในตลาดโลก และเป็นอันดับที่ 1 ในตะวันออกกลาง โดยล่าสุดในปีที่ผ่านมา การค้าระหว่างไทย-ยูเออี มีมูลค่า 20,824 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขยายตัว 73.9% ขณะที่ในไตรมาสแรกที่ผ่านมา การค้าไทย-ยูเออี มีมูลค่า 4,690 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขยายตัว 6.6%”



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

ประชาชาติ ธุรกิจ

Prachachat Turakij
Circulation: 120,000
Ad Rate: 1,350

Section: First Section/เศรษฐกิจภูมิภาค

วันที่: พุธที่ 25 - อาทิตย์ 28 พฤษภาคม 2566

ปีที่: 45 ฉบับที่: 5569 หน้า: 7 (ล่าง)

Col.Inch: 42.95 Ad Value: 57,982.50 PRValue (x3): 173,947.50 ศิลป: สีสี่

หัวข้อข่าว: โรงงานถลุงมือยางสต็อกอื้อ-ความต้องการลดต้นทุนสูง

โรงงานถลุงมือยางค้างสต็อกอื้อ-ความต้องการลดต้นทุนสูง

โรงงานอุตสาหกรรมน้ำยางชั้นกระอัก ราคาน้ำยางชั้น 36 บาท/กก. ลากราคาน้ำยางสดร่วง เหตุโรงงานถลุงมือยางค้างสต็อกอื้อ ต้นทุนผลิตพุ่ง อีกทั้งตลาดอเมริกา-ยุโรปใช้ถลุงมือยางไนไตรล์ ซึ่หากรัฐบาลใหม่ปรับค่าแรงงานกว่า 400 บาท/คน คาดโรงงานมีแนวโน้มปิดตัวไม่ต่ำกว่า 50%

นายกัมปนาท วงศ์สุวรรณ ผู้จัดการกลุ่มเกษตรกรทำสวนธารน้ำทิพย์ สถาบันเกษตรกรแปรรูปยางพาราส่งออกรายใหญ่ของภาคใต้ เปิดเผย “ประชาชาติธุรกิจ” ว่า ขณะนี้โรงงานอุตสาหกรรมถลุงมือยางหลายแห่งงดการนำเข้า น้ำยางชั้น ส่งผลให้น้ำยางสดราคาไม่ปรับตัว โดยราคาน้ำยางชั้นอยู่ที่ 36 บาท/ กก. เนื่องจากตลาดโลกชะลอตัว และสถานการณ์โรคโควิด-19 ที่ลดความรุนแรง การดำเนินชีวิตเข้าสู่ภาวะปกติ ทำให้ความต้องการใช้น้ำยางชั้นในอุตสาหกรรมถลุงมือยางลดลง ที่สำคัญ กลุ่มประเทศสหภาพยุโรป สหรัฐอเมริกา ใช้ถลุงมือยางไนไตรล์ (nitrile rubber) ไม่ได้ใช้ถลุงมือยางธรรมชาติ จนส่งผลให้โรงงานผลิตถลุงมือยางธรรมชาติมีสต็อกค้างอยู่เป็นจำนวนมาก มาตั้งแต่ปี 2565 จนถึงขณะนี้ หลายโรงงานขาดทุนถึงขั้นมีการปลดแรงงานบางส่วนออก

ตั้งแต่ต้นปี 2566 ความเคลื่อนไหวราคายางพาราจนถึงขณะนี้อยู่ประมาณ 38-43 บาท/กก. ยางรมคว้นกว่า 50 บาท/กก. และน้ำยางชั้น 36 บาท/กก. ในขณะที่ผลผลิตยางพารามีปริมาณน้อย ด้วยปัจจัย



กัมปนาท วงศ์สุวรรณ

1.ขาดแคลนแรงงาน 2.เกิดโรคใบร่วงทำให้น้ำยางหดหายไปประมาณ 50-60 เปอร์เซ็นต์

นายกัมปนาทกล่าวต่อไปว่า ในส่วนยางรมคว้นราคาเคลื่อนไหวอยู่ที่ 50.05 บาท/กก. (22 พ.ค. 66) ถือว่าเป็นราคาที่กลุ่มผู้ประกอบการแปรรูปยางเป็นผลิตภัณฑ์จากน้ำยางสดยังอยู่ได้ ไม่ประสบภาวะขาดทุน เช่น ในกลุ่มเกษตรกรทำสวนธารน้ำทิพย์ยังมีกำไร เพราะแปรรูปยางพาราหลายผลิตภัณฑ์ทำการรองรับตามที่กลไกตลาดต้องการ น้ำยางสด น้ำยางชั้น ยางรมคว้น ยางแท่ง STR 5 L และ STR 20 ทั้งผลิตยางรถยนต์ และล้อเครื่องบิน

“สำหรับราคายางพาราจะขึ้นอยู่กับความต้องการในตลาดโลก ทั้งตลาดจีน สหรัฐ สหภาพยุโรป ญี่ปุ่น เกาหลี แต่ตอนนี้ปัจจัยสำคัญในหลายประเทศกำลังส่งออกหดตัว เพราะเศรษฐกิจไม่ดี โรงงาน

ต่างลดกำลังการผลิต ราคาลดโลกลงขณะนี้ประมาณ 1,300 เหรียญสหรัฐ ก่อนหน้านี้ทางกลุ่มเกษตรกรทำสวนธารน้ำทิพย์เสนอขายไปราคาประมาณ 1,380 เหรียญสหรัฐ ไม่มีรายได้รับซื้อ” นายกัมปนาทกล่าว

นายกัมปนาทกล่าวว่า ทิศทางราคายางพาราในครึ่งปี 2566 ราคาน้ำยางสดคาดว่าจะเคลื่อนไหวประมาณ 40-42 บาท/กก. น้ำยางชั้น 36 บาท/กก. และยางรมคว้นกว่า 50 บาท/กก.

“สำหรับความเคลื่อนไหวของราคาลินค้าเกษตรของประเทศไทย ประเด็นสำคัญนอกจากความต้องการในตลาดโลก เมื่อมีการแข่งขันกันซื้อ ราคาก็จะปรับขึ้นแล้ว ฝ่ายการเมืองภายในประเทศก็มีส่วนสำคัญอย่างมากที่สามารถจะออกแบบเพื่อกระตุ้นราคายางพารา แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับศักยภาพของรัฐบาลที่จะดำเนินการ”

นายกัมปนาทกล่าวต่อไปว่า นอกจากนี้ประเด็นเรื่องต้นทุนการผลิตมีส่วนสำคัญ ทั้งอัตราค่าไฟฟ้า และค่าแรงงานที่จะปรับขึ้นกว่า 450 บาท/วัน จะส่งผลต่อต้นทุนการผลิตสูงขึ้นมา หากเป็นเช่นนี้ จะส่งผลให้โรงงานอุตสาหกรรมยางจะต้องปิดตัวลงถึง 50 เปอร์เซ็นต์ เพราะจะไม่มีเงินมาดำเนินการ

25-05-2023



การค้า-อุตสาหกรรม



กยท. จับมือ สสว. เดินหน้าพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกรฯ
มุ่งสร้างโอกาส ยกระดับผลิตภัณฑ์มาตรฐานสากล



การยทางแห่งประเทศไทย (กยท.) โดย นายสุชัทศน์ ต่างวริยกุล รองผู้ว่าการด้านปฏิบัติการ เป็นประธานเปิดประชุม “โครงการพัฒนาศักยภาพสำหรับสถาบันเกษตรกรและผู้ประกอบการกิจการภายในใต้โครงการส่งเสริมผู้ประกอบการผ่านระบบ BDS (Business Development Service)” ณ สถาบันการเงินชุมชนบ้านวังไทร อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช พร้อมเชิญสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) แจงมาตรการให้ความช่วยเหลือเงินอุดหนุน 50-80% ของค่าใช้จ่ายในการรับบริการสนับสนุนด้านการพัฒนาธุรกิจ จาก สสว. มุ่งสร้างโอกาสพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์ยาง



นายสุชัทศน์ ต่างวริยกุล รองผู้ว่าการด้านปฏิบัติการ กล่าวว่า กยท. พร้อมประสานความร่วมมือกับ สสว. ขับเคลื่อนโครงการพัฒนาศักยภาพสำหรับสถาบันเกษตรกรและผู้ประกอบการกิจการภายใน เพื่อเป็นการสร้างโอกาสในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานสินค้าและบริการ พัฒนาระบบการจำหน่ายและการตลาด รวมถึงพัฒนาตลาดต่างประเทศ ให้กับเกษตรกรชาวสวนยาง สถาบันเกษตรกรและผู้ประกอบการกิจการภายใน ผ่านการถ่ายทอดเทคโนโลยีเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการ การประชุม การบริหารจัดการด้านงบประมาณและการเชื่อมโยงเครือข่ายฯ เพื่อให้สถาบันเกษตรกรชาวสวนยางสามารถร่วมทำธุรกิจการค้าทั้งในและต่างประเทศ สามารถก้าวไปสู่การพัฒนาเป็นอุตสาหกรรม รวมทั้งการพัฒนา

Acnews
สนใจพื้นที่โฆษณาติดต่อ
086-985-6832
300x250 px AD



อัปเดตล่าสุดเมื่อ May 25, 2023, 9:14 am

ผลิตภัณฑ์เข้าสู่มาตรฐานระดับสากล โดย กยท. ได้คัดเลือกสถาบันเกษตรกรที่มีความพร้อมในการพัฒนาศักยภาพ นำร่องเข้าร่วมโครงการดังกล่าว ได้แก่ สหกรณ์การเกษตรจะนะ จำกัด สหกรณ์กองทุนสวนยางคลองปาง จำกัด สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านคลองโตนพัฒนา สหกรณ์กองทุนสวนยางทุ่งใหญ่พัฒนา เป็นต้น ทั้งนี้ สถาบันเกษตรกรและวิสาหกิจอื่นๆ ทั่วประเทศที่สนใจเข้าร่วมโครงการสามารถติดต่อ สสว. ได้โดยตรง เพื่อขอรับบริการสนับสนุนด้านการพัฒนาธุรกิจในรูปแบบใหม่ผู้ให้บริการในระบบของ สสว. ซึ่งสามารถขอรับเงินช่วยเหลืออุดหนุน 50-80% ของค่าใช้จ่ายในการรับบริการดังกล่าว จาก สสว. ด้วย



“แนวทางการส่งเสริม สนับสนุน สถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง ในด้านวิชาการ การเงิน การผลิต การแปรรูปอุตสาหกรรม การตลาด และการประกอบธุรกิจ สามารถยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตของเกษตรกรให้ดีขึ้น โดยนำความรู้ที่ได้รับไปพัฒนา ผ่านกระบวนการถ่ายทอดเทคโนโลยี เผยแพร่ความรู้ทางวิชาการ เทคโนโลยี นวัตกรรม และการเชื่อมโยงเครือข่ายฯ เกิดเป็นประสิทธิภาพในการบริหารจัดการยางพาราทั้งระบบ สามารถก้าวไปสู่การพัฒนา ผลิตภัณฑ์และอุตสาหกรรมยางพาราให้เข้าสู่มาตรฐานระดับสากล” รองผู้ว่าการด้านปฏิบัติการ กล่าว



นางสาววนิดา จรูญเพ็ญ หัวหน้าส่วนประสานงานเครือข่ายหน่วยงานภาคเอกชน สสว. กล่าวว่ามาตรการการให้ความช่วยเหลืออุดหนุน วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม “SME บัง ได้ตั้งคืน” ของ สสว. เป็นการสร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการ SME ได้เข้าถึงบริการสนับสนุนด้านการพัฒนาธุรกิจ โดยผู้ประกอบการที่สนใจสามารถเลือกรับบริการในด้านที่ตรงกับความต้องการได้ เช่น ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพ พัฒนา บริหารจัดการธุรกิจ ด้านการพัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการ ด้านการพัฒนาช่องทางจำหน่ายและการตลาด ตลอดจนการพัฒนาตลาดต่างประเทศ โดย สสว. ให้เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการรับบริการแบบร่วมจ่าย (co-payment) ในสัดส่วนร้อยละ 50 - 80 ตามขนาดธุรกิจ สูงสุดไม่เกินรายละ 200,000 บาท สำหรับผู้ประกอบการที่สนใจสามารถสมัครร่วมโครงการ ผ่านแพลตฟอร์ม BDS เว็บไซต์ <https://bds.sme.go.th> จนถึง 31 ส.ค. 2566



บันทึกโดย : Admin วันที่ : 24 พ.ค. 2566 เวลา : 20:50:39



- | | | | | | | | |
|----------|---------------------------|---------------------|---------------------------------|-------------------------------|-------------|-----------|-----------|
| หน้าหลัก | เศรษฐกิจ | การตลาด/ไอที | ไลฟ์สไตล์และกีฬา | คุณภาพชีวิต/ ประชาสัมพันธ์ | ทีวีออนไลน์ | เว็บบอร์ด | ติดต่อเรา |
| ข่าวเด่น | ○ หุ่นทอง | ○ การค้า-อุตสาหกรรม | ○ บันเทิงไทย-เทศ | ○ การศึกษา-สิ่งแวดล้อม | | | |
| | ○ เศรษฐกิจ-บวิจัยเศรษฐกิจ | ○ ไอที | ○ แฟชั่น-เดินทาง-กินดื่ม-เที่ยว | ○ ซีเอสอาร์-เอชอาร์ | | | |
| | ○ แง่งกั-นอนแบงกั | ○ การตลาด | ○ สุขภาพ | ○ ชาวประชาสัมพันธ์ | | | |
| | ○ กองทุนรวม | ○ วิทยาศาสตร์ | ○ กีฬา | | | | |
| | ○ เอสเอ็มอี | ○ อสังหาริมทรัพย์ | | | | | |
| | ○ ประกัน | ○ ยานยนต์ | | | | | |

Copyright © ACNEWS 2012



2



1



บลูชีพ

11 ชม. · 🌐



กยท. จับมือ สสว. เดินหน้าพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกรฯ
มุ่งสร้างโอกาส ยกระดับผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานสากล

วันนี้ (24 พ.ค. 66) การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) โดย นายสุษัทศน์ ต่างวริยกุล รองผู้ว่าการด้านปฏิบัติการ เป็นประธานเปิดประชุม “โครงการพัฒนาศักยภาพสำหรับสถาบันเกษตรกรและผู้ประกอบการกิจการยางภายใต้โครงการส่งเสริมผู้ประกอบการผ่านระบบ BDS (Business Development Service)” ณ สถาบันการเงินชุมชนชนบ้านวังไทร อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช พร้อมเชิญสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) แจงมาตรการให้ความช่วยเหลือเงินอุดหนุน 50-80% ของค่าใช้จ่ายในการรับบริการสนับสนุนด้านการพัฒนาธุรกิจ จาก สสว. มุ่งสร้างโอกาสพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์ยาง

นายสุษัทศน์ ต่างวริยกุล รองผู้ว่าการด้านปฏิบัติการ กล่าวว่า กยท. พร้อมประสานความร่วมมือกับ สสว. ขับเคลื่อนโครงการพัฒนาศักยภาพสำหรับสถาบันเกษตรกรและผู้ประกอบการกิจการยาง เพื่อเป็นการสร้างโอกาสในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานสินค้าและบริการ พัฒนาช่องทางการจำหน่ายและการตลาด รวมถึงพัฒนาตลาดต่างประเทศ ให้กับเกษตรกรชาวสวนยาง สถาบันเกษตรกรและผู้ประกอบการกิจการยาง ผ่านการถ่ายทอดเทคโนโลยี เผยแพร่ความรู้ทางวิชาการ การประชุม การบริหารจัดการด้านงบประมาณและการเชื่อมโยงเครือข่ายฯ เพื่อให้สถาบันเกษตรกรชาวสวนยางสามารถร่วมทำธุรกิจการค้าทั้งในและต่างประเทศ สามารถก้าวไปสู่การพัฒนาเป็นอุตสาหกรรม รวมทั้งการพัฒนาผลิตภัณฑ์เข้าสู่มาตรฐานระดับสากล โดย กยท. ได้คัดเลือกสถาบันเกษตรกรที่มีความพร้อมในการพัฒนาศักยภาพ นำร่องเข้าร่วมโครงการดังกล่าว ได้แก่ สหกรณ์การเกษตรระนะ จำกัด สหกรณ์กองทุนสวนยางคลองปาง จำกัด สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านคลองโตนพัฒนา สหกรณ์กองทุนสวนยาง ทุ่งใหญ่พัฒนา เป็นต้น ทั้งนี้ สถาบันเกษตรกรและวิสาหกิจอื่นๆ ทั่วประเทศที่สนใจเข้าร่วมโครงการสามารถติดต่อ สสว. ได้โดยตรง เพื่อขอรับบริการสนับสนุนด้านการพัฒนาธุรกิจในรูปแบบใหม่ผู้ให้บริการในระบบของ สสว. ซึ่งสามารถขอรับเงินช่วยเหลืออุดหนุน 50-80% ของค่าใช้จ่ายในการรับบริการดังกล่าว จาก สสว. ด้วย

“แนวทางการส่งเสริม สนับสนุน สถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง ในด้านวิชาการ การเงิน การผลิต การแปรรูปอุตสาหกรรม การตลาด และการประกอบธุรกิจ สามารถยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตของเกษตรกรให้ดีขึ้น โดยนำความรู้ที่ได้รับไปพัฒนา ผ่านกระบวนการถ่ายทอดเทคโนโลยี เผยแพร่ความรู้ทางวิชาการ เทคโนโลยี นวัตกรรม และการเชื่อมโยงเครือข่ายฯ เกิดเป็นประสิทธิภาพในการบริหารจัดการยางพาราทั้งระบบ สามารถก้าวไปสู่การพัฒนา ผลิตภัณฑ์และอุตสาหกรรมยางพาราให้เข้าสู่มาตรฐานระดับสากล” รองผู้ว่าการด้านปฏิบัติการ กล่าว

นางสาววนิดา จรูญเพ็ญ หัวหน้าส่วนประสานงานเครือข่ายหน่วยงานภาคเอกชน สสว. กล่าวว่ามาตรการการให้ความช่วยเหลือ อุดหนุน วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม “SME ปัง ได้ตั้งคีน” ของ สสว. เป็นการสร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการ SME ได้เข้าถึงบริการสนับสนุนด้านการพัฒนาธุรกิจ โดยผู้ประกอบการที่สนใจสามารถเลือกรับบริการในด้านที่ตรงกับความต้องการได้ เช่น ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพ พัฒนา บริหารจัดการธุรกิจ ด้านการพัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการ ด้านการพัฒนาช่องทางจำหน่ายและการตลาด ตลอดจนการพัฒนาตลาดต่างประเทศ โดย สสว. ให้เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการรับบริการแบบร่วม



ถูกใจ

แสดงความคิดเห็น

แชร์



▼ เขียนความคิดเห็น...





สำนักข่าว AC News

11 ชม. · 🌐



กยท. จับมือ สสว. เดินหน้าพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกรฯ มุ่งสร้างโอกาส
ยกระดับผลิตภัณฑ์อย่างมาตรฐานสากล

http://www.acnews.net/detailnews.php?news_id=N256677693



ถูกใจ



แสดงความคิดเห็น



แชร์



เขียนความคิดเห็น...





NBT NEWS

ข่าวดี เกษตรกรสวนยาง เอ ราคายางปรับตัวดีขึ้น

ข่าวดี เกษตรกรสวนยาง เอ! ราคายางปรับตัวดีขึ้น ข่าวค่ำ วันที่ 12 พฤษภาคม 2566 #NBT2HD



News NBT2HD

ผู้ติดตาม 1.23 หมื่น คน

ติดตาม

👍 0

👎

➦ แชร์

📄 ดาวน์โหลด

⋮

การดู 35 ครั้ง 12 วันที่ผ่านมา

เป็นข่าวดีของเกษตรกรชาวสวนยาง เพราะความต้องการใช้ยางพาราทั่วโลกอยู่ในช่วงขาขึ้น จากยอดขายรถยนต์ แต่ในขณะที่ผลผลิตลดลงจากพายุฤดูร้อนและปรากฏการณ์เอลนีโญ ส่งผลปริมาณแผ่นน้อย ทำให้ราคายางปรับตัวดีขึ้น [แสดงเพิ่มเติม](#)

ทั้งหมด

ข่าวการเมือง

วิดีโอที่เกี่ยวข้อง

สด

อัปโหลดล่าสุด

ดูแล้ว

>

ราคา "มั่งคุด" พุง ! ทำลายสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์ กก. ละ 164 บาท



ราคายางวันนี้ แจ้งราคาเศษยาง ยางแผ่น น้ำ วิเคราะห์เจาะ ...
 ลึก ทิ่มราคายางดอทคอม

17 ชม. · 🌐

ราคาซื้อขายล่วงหน้ายางสดโดยวิธีดกลงราคา ประจำวันที่ 24 พฤษภาคม 2566 โดย การยางแห่งประเทศไทย <http://rakayang.net/vip/view.php?idr=18767>

ราคาซื้อขายล่วงหน้ายางสดโดยวิธีดกลงราคา
ประจำวันที่ 24 พฤษภาคม 2566 โดย การยางแห่งประเทศไทย

| สาขา | ราคา (บาท/ตัน.) | ส่วนต่าง บาท/ตันยาง | ปริมาณยาง (ตัน.) | จำนวน (ตัน/ลด) | ติดตามได้ที่ |
|----------|--------------------|------------------------|---------------------|-------------------|--------------|
| สงขลา | 44.15 | 0.00 | 93,420 | 2,410 | |
| สุราษฎร์ | 43.50 | 0.00 | - | - | |
| นครศรีฯ | 43.50 | 0.00 | - | - | |

สรุป ... ยาง STRS1 ส่งมอบกรุงเทพฯ พฤษภาคม 2566 (+0.1) บาท
 ฝ่าวิกฤต ฝ่าวิกฤต ยางสดยางแผ่นยางรีไซเคิล



👍 5

👍 ใจ 👍 แสดงความคิดเห็น 👍 แชร์ 👍

เขียนความคิดเห็น...





ราคายางวันนี้ แจ้งราคาเศษยาง ยางแผ่น น้ำ วิเคราะห์เจาะ ลึก ทิมราคายางดอกทคอม

21 ชม. · 🌐

"ฉบับเต็ม/กราฟ" รายละเอียดการประมูลยางแผ่นรมควัน
ชั้น3,ชั้น4,ชั้น5,ฟอง,คัตตัง ณ.ตลาดกลางยางพาราประจำวัน พุธ ที่ 24
พฤษภาคม 2566 <http://rakayang.net/vip/view.php?idr=18759>

รายละเอียดการประมูลยางแผ่นรมควันชั้น3,ชั้น4,ชั้น5,ฟอง,คัตตัง ณ.ตลาด
กลางยางพาราประจำวัน พุธ ที่ 24 พฤษภาคม 2566
<http://www.rakayang.net/ebayRSSprice.php>



ปม.ยางรมควัน 24 พฤษภาคม 2566

| | ราคา | (+/-) | สแกน QR Code |
|-----------|-------|-------|--------------|
| สงขลา | 50.02 | -0.03 | |
| สุราษฎร์ฯ | 50.02 | -0.04 | |
| นครศรีฯ | 50.02 | 0.00 | |

เทียบจากราคาก่อนหน้า www.rakayang.net



9



ถูกใจ



แสดงความคิดเห็น



แชร์



เขียนความคิดเห็น...





ราคายางวันนี้ แจ้งราคาเศษยาง ยางแผ่น น้ำ วิเคราะห์เจาะ ลึก ทิ่มราคายางดอทคอม

21 ชม. · 🌐

"ฉบับเต็ม/กราฟ" รายละเอียดการประมูลยางแผ่นดิบคุณภาพดี, ชั้น4, ชั้น5 ณ.ตลาดกลางยางพาราประจำวัน พุธ ที่ 24 พฤษภาคม 2566

<http://rakayang.net/vip/view.php?idr=18761>

รายละเอียดการประมูลยางแผ่นดิบคุณภาพดี, ชั้น4, ชั้น5 ณ.ตลาดกลางยางพาราประจำวัน พุธ ที่ 24 พฤษภาคม 2566

<http://www.rakayang.net/ebayprice.php>



ประมูลยางดิบ 24 พฤษภาคม 2566

| ราคา | | (+/-) | สแกนQR Code |
|-----------|----------|-------|-------------|
| สงขลา | ไม่มียาง | | |
| สุราษฎร์ฯ | 48.00 | 1.40 | |
| นครศรีฯ | ไม่มียาง | | |

****เทียบจากราคาก่อนหน้า SHFE 11890-215 หยวน**



7



ถูกใจ



แสดงความคิดเห็น



แชร์



เขียนความคิดเห็น...

